



## รอบรู้การศึกษา

✉ edusiamrath@gmail.com

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียนชั้น ม.1-6 ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ และนักศึกษา มฟล. ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อส่งเสริมโอกาสให้เยาวชนไทยได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและนำวิชาความรู้มาพัฒนาชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นและพัฒนาประเทศชาติโดยมอบทุนการศึกษาจำนวน 423 ทุน รวมกว่า 2.35 ล้านบาท ณ หอประชุมสมเด็จพระย่า มฟล.

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี มฟล. กล่าวถึงโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ โดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มฟล. ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยโดยดำเนินกิจกรรมในลักษณะ



อาสาสมัคร เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ และมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเยาวชนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและการเข้าสู่อาชีพที่ไม่พึงประสงค์ ที่ผ่านมามี มฟล. ได้ดำเนินงานสืบสานแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในเรื่องการสร้างคนสร้างความรู้สร้างคุณธรรมสร้างคุณภาพให้สังคม ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน จึงเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัย

ด้านนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิโตโยต้าฯ กล่าวในนามมูลนิธิฯ มีความยินดีที่มีโอกาสได้มาเป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยในครั้งนี้ แม้ว่าเด็ก



หลายคนมีต้นทุนในชีวิตดีกว่าคนอื่น แต่ก็ยังเป็นคนที่มีความสามารถ และมีความมุ่งมั่นไม่ทอดทิ้งจนก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ มาจนวันนี้ อันเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนคนอื่นๆ ทางมูลนิธิฯ มีความปลาบปลื้มที่ได้เกื้อ



# 423 ทุนเรียนตีเขตภาคเหนือ ทูนสร้างอนาคตเด็กไทย



ทุนเด็กๆ เหล่านี้ให้มีโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้น และมีหนทางสู่การศึกษาที่สูงขึ้น เชื่อว่าความตั้งใจของพวกเขาเหล่านี้จะส่งผลให้เขาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ สามารถดูแลครอบครัวได้ และช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไปขอให้ตั้งใจเล่าเรียนใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่าและส่งต่อโอกาสเช่นนี้ในการช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปในอนาคต

**ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว** ผอ.โครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาเป็นกิจกรรมสำคัญของโครงการฯ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นับแต่ปี 2547 นอกจากนี้ทางโครงการยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมทางวิชาการ

สำหรับการมอบทุนการศึกษามีเป้าหมายเพื่อป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและถูกชักจูงเข้าสู่อาชีพที่ไม่พึงประสงค์ ให้ได้มีโอกาสรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยในปี 2560 นี้ มีนักเรียนและนักศึกษา เข้ารับทุนทั้งสิ้น 423 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนสำหรับเยาวชนที่เรียนอยู่ระดับชั้น ม.ต้น จำนวน 212 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ระดับ ม.ปลาย 199 ทุน ทุนละ 5,000 บาท และทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา มพล.จำนวน 12 ทุน ทุนละ 25,000 บาท รวมเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 2,355,000 บาท